

NGƯỜI VIỆT NAM TRONG MỐI QUAN HỆ GIỮA TRIẾT HỌC, ĐẠO ĐỨC VÀ TÔN GIÁO

Vũ Khiêu*

Triết học không phải là một món quà đặc biệt mà thượng đế đã ban tặng riêng cho một số nước, cho một số vùng lãnh thổ để trở thành những nền văn minh khác nhau của nhân loại.

Mọi nền triết học đều ra đời trong mối tương tác giữa hoàn cảnh và con người với những nét đặc thù của thiên nhiên, kinh tế, xã hội.

Chúng tôi nghĩ rằng sự tiếp biến văn hóa (Acculturation) là một điều tất yếu đối với sự phát triển của mọi nền văn minh. Nhưng sự tiếp biến đó chỉ thành công khi dân tộc thâm nhận những giá trị của những nền văn minh khác mà vẫn giữ vững bản lĩnh dân tộc của mình và củng cố thêm bản lĩnh đó.

Từ xa xưa, hoàn cảnh sinh hoạt của con người Việt Nam luôn luôn bị đe dọa bởi những tai họa của thiên nhiên và sự xâm lược của nước ngoài. Điều kiện để tồn tại và phát triển là phải phát huy được những nhân tố tinh thần cao nhất do thực tế đòi hỏi. Trước hết là phải tăng cường sự cố kết của cả cộng đồng để cùng suy nghĩ và hành động.

Thiên tai và địch họa từ xa xưa là sự thử thách quá lớn đối với một quốc gia quá nhỏ như Việt Nam. Thường xuyên sống trước nguy cơ bị tiêu diệt, dân tộc

Việt Nam sớm nhận ra sức mạnh duy nhất có thể cứu mình đó là *tinh cộng đồng*, là dựa vào nhau cùng sản xuất và chiến đấu, là chia sẻ với nhau mọi nỗi vui mừng và đau khổ. Đói rét thì *nhường cơm sẻ áo*. Trong hoạn nạn thì *chị ngã em nâng*. Cá nhân tách khỏi cộng đồng thì vô cùng yếu ớt, còn cộng đồng gắn kết được mọi thành viên thì tạo nên một sức mạnh vô địch.

Yêu thương là một tình cảm tự nhiên của con người, là một điều răn dạy của mọi đạo đức và tôn giáo. Nhưng ở Việt Nam, yêu thương lại là một điều kiện để tồn tại, là vũ khí để chiến đấu, là lẽ sống bền vững, là hạnh phúc lớn nhất của con người.

Thương người như thể thương thân, câu nói hàng ngày này của mọi người Việt Nam đã từ lâu được coi như một đạo lý trong quan hệ giữa cá nhân với cộng đồng và cộng đồng với cá nhân. Tình yêu thương ấy được xây dựng và củng cố trong *cộng đồng gia đình*, tất yếu mở rộng thành tình yêu thương trong *cộng đồng Tổ quốc* rồi đến *cộng đồng nhân loại*. Bởi sự tồn tại của gia đình trước hết phụ thuộc vào sự tồn tại của cả nước và hòa bình, hạnh phúc của mỗi quốc gia gắn liền với hoà bình, hạnh phúc của cả nhân loại.

Nếu như ở Việt Nam, *tinh cộng đồng* là biểu hiện mãnh liệt nhất trong tình cảm giữa cá nhân với Tổ quốc thì tình cảm này không tách khỏi tình cảm gia đình, mà ngược lại nó được nảy sinh và rèn đúc từ trong gia đình. Mặt khác, tình cảm yêu nước của Việt Nam không bao giờ trở

* GS., Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Phát biểu tại Hội thảo quốc tế tổ chức tại Hà Nội ngày 1 tháng 6 năm 2006 với đề tài: **Nhận thức lại vai trò của Triết học trong kỷ nguyên toàn cầu.**

thành *chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi* và đôi lập với tình cảm quốc tế. Khi có nước ngoài đến xâm lược thì mọi gia đình đều cho con em lên đường cứu nước nhưng trong chiến đấu, mọi người đều phân biệt rõ ràng giữa bọn thống trị và nhân dân của nước ấy.

Chúng tôi vui mừng thấy rằng bè bạn trên thế giới đã hiểu rõ tình cảm này của chúng tôi đối với cộng đồng nhân loại. Hồ Chí Minh đã suốt đời giương cao ngọn cờ chiến đấu và lãnh đạo nhân dân Việt Nam đi tới thắng lợi cuối cùng lại được thế giới tôn vinh là *con người của hòa bình*. Mảnh đất thủ đô Hà Nội đã từ bao đời thấm máu của bao nhiêu thế hệ thanh niên trong chiến đấu bảo vệ Tổ quốc lại được thế giới phong tặng danh hiệu *thủ đô của hòa bình*. Trong kháng chiến chống quân đội Pháp, Hồ Chí Minh đã từng nói rằng: *Máu của người Pháp cũng là máu của con người*. Chiến tranh chỉ là bất đắc dĩ. Đối xử nhân đạo với tù binh, tha chết và tiễn đưa hàng chục vạn quân xâm lược bại trận về nước, nhanh chóng lập lại tình hữu nghị sau mỗi trận chiến tranh. Đó là đạo lý của con người Việt Nam trước cộng đồng nhân loại. Đạo lý này quán triệt cả trong triết học, tôn giáo và đạo đức.

Nếu *chủ nghĩa yêu nước* là biểu hiện rõ rệt nhất của *tính cộng đồng Việt Nam* thì nó là cốt lõi của mọi tư duy *triết học*, là tiêu chuẩn cao nhất trong *đạo đức*, là thiêng liêng nhất trong mọi *tôn giáo* ở Việt Nam.

Về mặt *đạo đức*, *vinh dự cao nhất* thuộc về những người có công với Tổ quốc và đáng khinh bỉ nhất là những kẻ phản bội lại cộng đồng. Lương tâm cắn rứt chúng và dư luận xã hội lên án chúng.

Về mặt *tôn giáo*, ý thức này còn sâu sắc hơn, mãnh liệt hơn và bền vững hơn nữa.

Ở Việt Nam từ xa xưa, không có tôn giáo nào thờ trời mà chỉ có ở khắp nơi

những ngôi đền thờ những người anh hùng trong *chiến đấu* và *sản xuất*, thờ những người có công với Tổ quốc và nhân dân:

Toàn quốc thờ vua Hùng, vị tổ đầu tiên của cả dân tộc.

Mỗi làng thờ những người có đóng góp lớn đối với quê hương.

Mỗi làng thờ tổ tiên của mình.

Việc thờ cúng nói trên không chỉ là một tiêu chuẩn *đạo đức* mà thực sự là *tôn giáo* của Việt Nam. Tôn giáo này là một bộ phận bền vững trong truyền thống văn hóa của dân tộc, nền văn hóa thống nhất cả *triết học*, *đạo đức* và *tôn giáo* trên cùng một cơ sở. Đó là phương châm của dân tộc trong việc gìn giữ và phát huy bản sắc của văn hóa Việt Nam, đồng thời tiếp thu tinh hoa văn hóa của nhân loại.

Nếu như Việt Nam chỉ đóng cửa để bảo vệ bản sắc dân tộc và không tiếp thu những thành tựu của thế giới thì không những không tiến bộ và thậm chí không tồn tại nữa. Mặt khác, không thể tiếp thu có hiệu quả những tinh hoa văn hóa từ nước ngoài nếu như Việt Nam không có tinh thần độc lập và tự chủ. Mọi nhân tố từ bên ngoài vào đều phải được chắt lọc và cải biến cho phù hợp với tình hình và nhu cầu của dân tộc.

Qua hàng ngàn năm lịch sử, sống giữa hai nền văn minh lớn của châu Á là Trung Quốc và Ấn Độ, nhân dân Việt Nam đã tiếp thu nhiều giá trị của hai nền văn minh ấy. Có điều cần phải nói là những giá trị ấy phải được sàng lọc cho thích hợp với hoàn cảnh Việt Nam để trở thành những giá trị của bản thân văn hóa Việt Nam.

Chúng tôi biết rằng từ khi những người Ấn Độ đầu tiên đến Việt Nam để truyền bá Phật giáo và văn minh Ấn Độ, họ đã sống gần gũi nhân dân và giảng giải cho nhân dân nghe những tư tưởng *từ bi*, *bác ái* và khuyên răn họ làm điều thiện, tránh

điều ác. Tuy nhiên, không thể nói rằng, tình yêu thương gắn bó giữa người và người trên đất nước Việt Nam là do Phật giáo đưa từ ngoài vào.

Tình yêu thương ấy trước hết là những phẩm chất vốn nảy sinh từ hoàn cảnh xã hội Việt Nam, từ một triết lí về cuộc sống trước những thử thách ghê gớm trải dài qua lịch sử. Không thể nghĩ một cách đơn giản rằng Phật giáo đã đem lại cho nhân dân Việt Nam lòng *từ bi, bác ái* mà chỉ có thể nói rằng lòng *từ bi, bác ái* của nhân dân Việt Nam được nâng cao thêm từ giáo lí của nhà Phật và nhờ đó đã tạo nên một *chủ nghĩa nhân đạo* tích cực mang màu sắc Việt Nam, một nhân tố bền vững trong văn hóa Việt Nam.

Đối với Nho giáo cũng như thế. Nho giáo được du nhập vào Việt Nam không còn giữ nguyên trạng thái nguyên sơ của nó nữa. Nó đã được Việt Nam hóa như nó được Nhật Bản hóa ở Nhật Bản, Triều Tiên hóa ở Triều Tiên. Nho sĩ Việt Nam vì lợi ích bảo vệ và xây dựng Tổ quốc đã khai thác những nhân tố tích cực của Nho giáo để khẳng định những giá trị truyền thống của dân tộc mình.

Nho giáo được Việt Nam hóa đã đóng góp đáng kể vào việc củng cố những truyền thống tốt đẹp của dân tộc, được nâng lên thành hệ tư tưởng ổn định, thúc đẩy sự phát triển của đất nước, tạo nên một sức mạnh to lớn để suốt một ngàn năm giữ vững độc lập và chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược.

Đó là mặt tích cực của Nho giáo nhưng mặt tiêu cực của nó cũng rất trầm trọng và ngày càng tỏ rõ sự bất lực trước những thách thức mới của thời đại.

Hồ Chí Minh hiểu rất rõ Nho giáo là một sức mạnh to lớn trong đời sống văn hóa của một số nước châu Á, nhưng Người cũng nói rằng: *Không giáo chỉ thích hợp với một xã hội bình yên không thay đổi.*

Xã hội bình yên không thay đổi ấy, xã hội của phương thức sản xuất châu Á của nền văn hóa phương Đông đã đứng trước những thử thách lớn chưa từng có trong lịch sử. Đó là sự đương đầu với cuộc xâm lược của văn minh phương Tây.

Nhật Bản đã sớm thức tỉnh trước nguy cơ của thời đại. Với Minh Trị Thiên Hoàng, họ đã nhanh chóng tiếp nhận nền *văn hóa phương Tây* với tính ưu việt của nó trên các lĩnh vực công nghiệp, khoa học kỹ thuật. Họ đã từ đó tạo nên sự hùng cường của Nhật Bản về cả kinh tế và quân sự.

Trong khi đó thì Việt Nam cũng như một số nước ở Đông Á đã trở thành cực kì bảo thủ và lùn lợt sa vào số phận nô lệ của những nước thuộc địa và nửa thuộc địa.

Nhân dân Việt Nam sau thất bại đau xót của mình đã rút được bài học quý báu. Từ đó, họ đã có cách xử lí đúng đắn trong giao lưu văn hóa về sau với các nước tư bản phương Tây, rồi với các nước xã hội chủ nghĩa và gần đây với tất cả các nước trong bối cảnh toàn cầu hóa.

Hồ Chí Minh qua thái độ và hành động của mình đã nêu lên một mẫu mực trong mối quan hệ giữa truyền thống văn hóa của dân tộc với các trào lưu văn minh trên thế giới.

Từ mảnh đất của Việt Nam, từ những giá trị tinh thần của Việt Nam, Hồ Chí Minh đã tiếp thu ưu điểm của học thuyết Không Tử là sự tu dưỡng đạo đức cá nhân. Nhưng sự tu dưỡng này không còn đủ để chống lại sự thống trị của chủ nghĩa thực dân.

Hồ Chí Minh đã rời bỏ phương Đông để đi tìm hiểu những giá trị phương Tây. Vượt qua một số thành kiến phương Đông đối với đạo thiên chúa, ông đã nêu cao ưu điểm của tôn giáo Giêsu là *lòng nhân ái cao cả*. Nhưng lòng *nhân ái* này cũng không đủ sức để giúp nhân loại thoát khỏi những đau khổ của áp bức, bóc lột.

Ông gặp gỡ chủ nghĩa Mác và khẳng định ưu điểm của nó là *phép biện chứng*. Nhưng ông đã tiếp nhận chủ nghĩa Mác không phải với thái độ giáo điều mà với tinh thần sáng tạo. Ngay từ năm 1924, ông đã coi chủ nghĩa Mác là học thuyết được hình thành trên cơ sở của xã hội truyền thống phương Tây nên ông đòi hỏi phải bổ sung cho chủ nghĩa Mác bằng những kiến thức của phương Đông nữa.

Trở về Trung Quốc, ông thấy chủ nghĩa Tôn Dật Tiên có ưu điểm là *chính sách của nó thích hợp với điều kiện của châu Á*, nhưng ông không sao chép những chính sách và kinh nghiệm của Tôn Dật Tiên vì hoàn cảnh của Trung Quốc và Việt Nam có những điểm khác nhau.

Thành công của Hồ Chí Minh là biết kết hợp giá trị dân tộc với giá trị nhân loại để xây dựng một bằng giá trị mới phù hợp với sự phát triển của Việt Nam trong thời đại ngày nay.

Trước những vấn đề đang được đặt ra và đối với giá trị phương Đông và giá trị phương Tây, nhân dân Việt Nam mãi mãi ghi nhớ câu nói bất hủ của Hồ Chí Minh:

Văn hóa Việt Nam là ảnh hưởng của văn hóa Đông phương và Tây phương chung đúc lại... Tây phương hay Đông phương có cái gì tốt, ta học lấy để tạo ra một nền văn hóa Việt Nam.

Những quan điểm trên đây của Hồ Chí Minh được trình bày cách đây hơn nửa thế kỷ đang tiếp tục là thái độ ứng xử của chúng tôi trong cuộc đối thoại rộng lớn này giữa các nền văn minh và trào lưu triết học trên toàn thế giới.

Thế giới đang có những đổi thay với một tốc độ chưa từng có. Cuộc cách mạng trong công nghệ thông tin và truyền thông đang nhanh chóng mở rộng và nâng cao sự hiểu biết của con người, ngày càng đòi hỏi sự đổi mới của *tư duy triết học* trước những vấn đề phức tạp đang được đặt ra

trên mọi lĩnh vực của đời sống nhân loại. Toàn cầu hóa đang diễn ra với sự chênh lệch ngày càng tăng giữa giàu và nghèo, mạnh và yếu, giữa các xã hội khác nhau và trong nội bộ của mỗi xã hội. Suy thoái về đạo đức và tệ nạn xã hội đang gây nhiều lo ngại cho những người thiện ý. Thêm vào đó là những thiên tai liên tiếp phá hoại sinh mạng và tài sản. Những bệnh tật mới này sinh luôn luôn đe dọa cuộc sống của con người. Bệnh dịch ở động vật đang hủy hoại hàng tỉ gà, lợn, trâu, bò....

Nhân loại trong khối cộng đồng của mình vẫn chưa hành động có hiệu quả để giải quyết những vấn đề nói trên và ngăn chặn được sự xung đột gay gắt giữa nhiều quốc gia dưới hình thức sắc tộc và tôn giáo.

Trong tình hình nói trên, nhân dân Việt Nam đang tích cực phát triển đất nước của mình theo tinh thần đổi mới, vừa đem lại phồn vinh cho Tổ quốc, vừa góp phần cùng cố hòa bình và hữu nghị trên toàn thế giới.

Sự nghiệp đổi mới của Việt Nam là kết quả của sự đổi mới về tư duy. Việc phát huy mọi tiềm năng của dân tộc gắn liền với tinh thần làm bạn với tất cả các nước.

Với tinh thần nói trên, giới triết học Việt Nam cùng nhau nghiên cứu và giải quyết mọi vấn đề đang được đặt ra cho dân tộc và nhân loại. Phát huy truyền thống của dân tộc, giới triết học Việt Nam sẽ làm hết sức mình để có những suy nghĩ mới về dân tộc và thời đại và để cho sự thống nhất từ lâu đời giữa *triết học, đạo đức và tôn giáo* lại phát huy mạnh mẽ tác dụng của nó trong xã hội ngày nay.

Tôi nghĩ rằng, phần đầu cho một thế giới được sống trong hòa bình, hữu nghị, cho các dân tộc được phồn vinh và hạnh phúc đang là mục tiêu cao nhất và trách nhiệm quang vinh của các nhà triết học trong thời đại ngày nay♦